

# สรุปรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2561

## ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน

- **การจ้างงาน** ลูกจ้างในระบบประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2561 มีจำนวน 11,365,815 คน มีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) ร้อยละ 7.80 และขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) ร้อยละ 3.87 (เดือนเมษายน 2561 จำนวน 10,941,422 คน) โดยการจ้างงานในระบบประกันสังคมจำแนกตามภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม และอุตสาหกรรมขนส่ง

- **การว่างงาน** จากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม เดือนพฤษภาคม 2561 มีจำนวน 160,180 คน มีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) ร้อยละ 2.86 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) 155,559 คน คิดเป็นร้อยละ 2.97

- **การเลิกจ้าง** อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนพฤษภาคม 2561 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 24,608 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 สำหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมที่มีการเลิกจ้างสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์

- **แนวโน้มการจ้างงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติ** การเฝ้าระวังสถานการณ์จากระบบเตือนภัยด้านแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใช้ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว มีดัชนีที่ส่งสัญญาณ 2 ตัว ได้แก่ การใช้กระแสไฟฟ้าและดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจของไทย สำหรับการ**ใช้กระแสไฟฟ้า** เดือนพฤษภาคม 2561 ชะลอตัวที่ร้อยละ -1.09 (YoY) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพิ่มขึ้นในอัตราไม่สูงนัก เนื่องจากสภาวะอากาศในเดือนนี้มีฝนตกสะสมส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าปกติ

สำหรับ**ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจของไทย** มีอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) เดือนพฤษภาคม 2561 ชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -4.51 เนื่องจากในภาพรวมผู้บริโภคยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้พบว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในหลายองค์ประกอบของดัชนี ได้แก่ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจไปอีก 3 เดือนข้างหน้า

### ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงบวก

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดจากปัจจัยบวกดังนี้

1. **การส่งออกขยายตัวตามการเติบโตต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก** มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 13.1 จากระยะเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวในหลายหมวดสินค้าจากอุปสงค์ต่างประเทศและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) สินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2) ยานยนต์และชิ้นส่วน 3) สินค้าเกษตรแปรรูป น้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ยาง และ 4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ**ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราชะลอตัว** จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัว



ร้อยละ 6.4 จากระยะเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อปรับฤดูกาลแล้วลดลงร้อยละ 1.5 จากเดือนก่อน สาเหตุจากเทศกาลรวมရွอนที่มาถึงเร็วกว่าปีก่อน และการชะลอการท่องเที่ยวก่อนเทศกาลบอลโลก

**2. เครื่องชี้เศรษฐกิจภาพรวมเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง** ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งที่ขยายตัวสูงถึง 26.8% ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 ตั้งแต่ต้นปี 2560 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาครั้งที่ ขยายตัว 3.0% สำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น ตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ การนำเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม หมวดพลังงาน และหมวดคอมพิวเตอร์ สำหรับรายจ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร และรายจ่ายลงทุนตามการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมปี 2560 ของกลุ่มจังหวัดและการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสำคัญ

**3. การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น** จากปัจจัยสนับสนุน อาทิ การก่อสร้างโครงการพื้นฐานของภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำหรับภาคการค้าและบริการ ภาคก่อสร้างและก่อสร้างคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุน

### **ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ**

**1. ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นข้อจำกัดสำคัญของผู้ประกอบการ** โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs เป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก อาทิ ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนังและสิ่งทอ ประกอบกับราคาต้นทุนวัตถุดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์

**2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทย** จากข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้มีงานทำในระบบเดือนกุมภาพันธ์ด้านแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พบว่า จำนวนผู้ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์/ชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นต้นมา สาเหตุหนึ่งมาจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการทำงาน ได้แก่ แขนกลที่ใช้เคลื่อนย้ายสิ่งของ เชื่อม พ่นสี และประกอบชิ้นส่วน การใช้ตู้เอทีเอ็ม การใช้ระบบ E-Banking เป็นต้น สอดคล้องกับรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งระบุว่าร้อยละ 56 การจ้างงานในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามจะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีในหนึ่งหรือสองทศวรรษหน้า

### **แนวโน้มการว่างงาน**

แนวโน้มการว่างงานจากระบบเดือนกุมภาพันธ์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งอาศัยข้อมูลการว่างงานของผู้มีงานทำภาคเอกชนสำนักงานสถิติแห่งชาติ **แสดงสถานะปกติ** (โอกาสการเกิดวิกฤตการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.00)

